

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อผู้ติดต่อ / สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ , โทรสาร	หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยสังเขป	ข้อมูลอื่นที่ต้องการ ให้ผู้สนใจทราบ	หมายเหตุ
1	บริษัท ธนสถาปนา จำกัด (Business Venture Promotion Co., Ltd.) เป็นบริษัทร่วมลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2530 มีลักษณะกองทุนประเภท Private Equity Firm มีสถานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน บีวี พี จำกัด นายคุณากร เมฆใจดี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 1126/2 อาคารวานิช2 ชั้น11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-655-2052-4 โทรสาร. 02-655-2055 Email : venture@bvp.co.th	บริษัทมีนโยบายที่จะร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 1.ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ธุรกิจมีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง 3.มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 4.เข้าร่วมลงทุนโดยถือหุ้นข้างน้อย ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าควบคุมกิจการ 5.ระยะเวลาในการร่วมลงทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี	<ul style="list-style-type: none"> รูปแบบของการร่วมลงทุน เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ (Common Stock) หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และหลักทรัพย์แปลงสภาพของหุ้นสามัญ (Equity Link) ในฐานะผู้ร่วมลงทุน บริษัทยินดีจะให้คำปรึกษาในการพัฒนาการกระบวนกาจัดตั้งกิจการ การระดมทุน และสร้างระบบกาจัดการที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาในการจัดโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงกาจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ให้กาปรึกษาในการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตและขยายตลาด 	บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน บีวี พี จำกัด เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการเงินร่วมลงทุน จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการเงินร่วมลงทุนและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2	บริษัทร่วมทุนจัดการพลังงานทดแทน จำกัด (Alternative Energy Management Venture Capital Limited) ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน ทะเบียนเลขที่ 1/2549 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก	- กรรมการผู้จัดการ นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ - ผู้จัดการเงินร่วมลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน บีวี พี จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการเงินร่วมลงทุน เลขที่ 9/2545 จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 โดยมีนายคุณากร	มีนโยบายลงทุนในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะกิจการจัดการพลังงานและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ● กิจการบริหารจัดการโรงงานผลิตไฟฟ้า ● กิจการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิง สำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม	ผู้ถือหุ้น บริษัท ทรอปีคอล เอเชีย เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประกอบด้วย ● ผู้เชี่ยวชาญในกิจการพลังงานมากกว่า 50 ปี ร่วมกับ ● ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อและวาณิชชยกรรมกว่า 15 ปี ผู้จัดการเงินร่วมลงทุน	

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อผู้ติดต่อ / สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ , โทรสาร	หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยสังเขป	ข้อมูลอื่นที่ต้องการ ให้ผู้สนใจทราบ	หมายเหตุ
	<p>ทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 มีสถานะภาพเป็นบริษัทจำกัด ที่จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วม ลงทุน</p>	<p>เมฆใจดี เป็นกรรมการผู้จัดการ - 1126/2 อาคารวานิช2 ชั้น11 ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 - โทร. 02-655-2052-4 - โทรสาร. 02-655-2055 - Email : venture@bvp.co.th</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● มีประสบการณ์ในธุรกิจเงินร่วมลงทุน มากกว่า 18 ปี 	
3	<p>สยามอินเวสต์เมนต์ฟันด์ 3 Siam Investment Fund III</p>	<p>บมจ.ฟินันซ่า 48 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 Tel: 02-679-3700 Fax: 02-266-6688 คุณรัชณี มหัตเดชกุล คุณธีรชัย ประทุมสุวรรณ คุณอาริยา ชูพินิจศักดิ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินการมาแล้ว ไม่ใช่บริษัท ก่อตั้งใหม่ (start-up) หรือเป็นเพียงแผนการลงทุน ● เป็นบริษัทไทย และมีกิจการหลักอยู่ในประเทศไทย ● เป็นบริษัทขนาดกลางโดยมียอดขายต่อปีอย่างน้อย 200 ล้านบาท ผลการดำเนินงานอาจจะมีกำไร หรือ ยังขาดทุนอยู่ก็ได้ ● เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มของการเติบโตของยอดขาย และผลกำไรดี ● เป็นบริษัทจำกัด หรือ บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ก็ได้ ● เงินทุนที่บริษัทต้องการจะลงทุนอยู่ระหว่าง 80-400 ล้านบาท ● เงินลงทุนของกองทุนจะลงในหุ้นใหม่ (หุ้นเพิ่มทุน) ● สัดส่วนการถือหุ้นของกองทุนจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็ได้ ● ระยะเวลาการลงทุนของกองทุน 3-5 ปี ● กองทุนจะส่งตัวแทนเข้าเป็นบอร์ดของบริษัท และ 	<p>กองทุนสยามอินเวสต์เมนต์ฟันด์ 3 เป็น กองทุนขนาด US\$50 ล้าน ผู้ถือหุ้นของ กองทุนเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ จากต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนสยาม อินเวสต์เมนต์ฟันด์ 3 คือ บมจ.ฟินันซ่า ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการบริหาร จัดการกองทุนแบบ private equity ใน ประเทศไทยเป็นเวลานาน นโยบายการ ลงทุนของกองทุนจะเน้นการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับบริษัทที่เข้าไปลงทุน ทำให้ผู้ถือ หุ้นเดิม และ กองทุนได้รับผลตอบแทนที่ดี จากการลงทุน</p>	

ลำดับ	ชื่อกองทุน	ชื่อผู้ติดต่อ / สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ , โทรสาร	หลักเกณฑ์การพิจารณา โดยสังเขป	ข้อมูลอื่นที่ต้องการ ให้ผู้สนใจทราบ	หมายเหตุ
			อาจมีการส่งตัวแทนเข้าเป็นผู้บริหารทางการเงิน (ขึ้นกับสัดส่วนของการลงทุน)		
4	บริษัท ธรรมนิติ และ ทูธ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและ ธุรกิจ)	คุณนุชชา คุณมาศิริรินทร์ 2/4 ชั้น8 อาคารนายเลิศ ทาวเวอร์ ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 02-655-4885-7 ต่อ 444 Fax. 02-252-1656			<ul style="list-style-type: none"> ■ มีเอกสารประชาสัมพันธ์ ■ แจกวันเสวนา ■ ต้องการร่วมออกบูธ
5	บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วิชีเอฟ จำกัด (กองทุนยานยนต์ไทย)	คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์ คุณศรีธัญญา เบ็ญระมะมาน 90/22-23, 90/25 อาคารสาธิตานี1 ชั้น10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2636-8282 โทรสาร 0-2268-1483	<ul style="list-style-type: none"> ● ร่วมลงทุนในกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ● มูลค่าการร่วมลงทุนต่อกิจการอยู่ระหว่าง 20-39 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของกองทุน (260 ล้านบาท) ● ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมหรือครอบครองกิจการ โดยจะร่วมลงทุนไม่เกินร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนของกิจการที่เข้าร่วมลงทุน ● ระยะเวลาการร่วมลงทุน 3-5 ปี ● ร่วมลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ และ มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ● เน้นการลงทุนในกิจการที่มีผลการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี หรือ กิจการที่อยู่ระหว่างการขยายตัว หรือ กิจการที่เตรียมตัวนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ 	<p>กองทุนยานยนต์ไทยเป็นกองทุนในรูปแบบของบริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ร่วมลงทุนในกองทุนประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจเอไอซี เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด - บริษัท สุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย <p>โดยกองทุนได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน วีเน็ท จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีเอกสารประชาสัมพันธ์ ■ แจกวันเสวนา ■ ต้องการร่วมออกบูธ